



Mã số: BDDH  
Thông qua: 6/19/86  
Tái thông qua: 1/20/11; 2/22/18; 9/9/21;  
9/08/22  
Mã số Nguyên thủy: BDDH

### **Ý Kiến Công chúng tại các Cuộc họp Hội đồng**

Tất cả các buổi họp của Hội đồng, trừ phần họp của ban điều hành, sẽ mở ra cho công chúng. Hội đồng mời gọi các thành viên cộng đồng của học khu tham dự các cuộc họp của Hội đồng để họ có thể làm quen với các chương trình và hoạt động của học khu. Các thành viên của cộng đồng cũng được khuyến khích chia sẻ ý kiến và quan điểm với Hội đồng khi thích hợp. Công chúng không được tham gia vào các hành vi cản trở khả năng Hội đồng thực hiện công việc của mình.

Mục đích của Hội đồng là muốn bảo đảm sự trao đổi thông tin với người khuyết tật cũng có hiệu quả như giao tiếp với những người khác. Người khuyết tật sẽ được có cơ hội bình đẳng để tham gia các cuộc họp của Hội đồng. Sự ưu tiên xét tới sự yêu cầu của những người khuyết tật hội đủ tiêu chuẩn trong việc lựa chọn các trợ giúp<sup>(1)</sup> và dịch vụ phụ trợ thích hợp.

Các phụ trợ giúp và dịch vụ cho người khuyết tật sẽ được cung cấp miễn phí cho cá nhân. Học khu yêu cầu tất cả các yêu cầu phụ trợ và/hoặc yêu cầu dịch vụ phải được với thông báo trước ít nhất 48 giờ để đảm bảo bố trí được các biện pháp hỗ trợ đặc biệt. Nếu Hội đồng chứng minh những yêu cầu như vậy sẽ đưa đến sự thay đổi cơ bản trong dịch vụ, chương trình hoặc hoạt động hoặc đặt ra gánh nặng quá mức, học khu sẽ dùng các phương tiện truyền thông thay thế khác, với hiệu quả như nhau.

### **Quy trình Lấy Nhận xét Của Công chúng tại các Cuộc Họp**

Trong một cuộc họp Hội đồng mở cửa cho công chúng, công chúng có thể được mời trình bày nhận xét trong phần được xếp lịch sẵn của chương trình nghị sự trong một khoảng thời gian đã định sẵn.

Để bảo đảm rằng những người muốn phát biểu trước Hội đồng có thể được lắng nghe, đồng thời tiến hành các cuộc họp một cách nghiêm túc và có hiệu quả, Hội đồng thông qua các thủ tục và các quy tắc sau đây liên quan đến công chúng tại các cuộc họp Hội đồng:

1. Bất cứ cá nhân nào muốn phát biểu có thể cho biết mong muốn của họ bằng cách gửi tên, thành phố sinh sống, địa chỉ email hoặc số điện thoại, và nhóm của họ, nếu có, mà họ đại diện trên trang đăng ký vào hoặc mẫu trực tuyến trước cuộc họp Hội đồng;

2. Người phát biểu nên nêu tên, thành phố sinh sống, và nhóm, nếu có, mà họ đại diện và phải giới hạn phần trình bày trong hai phút. Nếu có nhiều người muốn trình bày nhận xét hơn mức thời gian cho phép, Chủ tịch Hội đồng có quyền giảm thời gian trình bày cho từng người hoặc đưa ra quy trình xếp thứ tự ưu tiên trước tiên cho học sinh, và sau đó theo thứ tự đăng ký và thành phố sinh sống.

---

<sup>(1)</sup>Các thiết bị hỗ trợ bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các dịch vụ và thiết bị như thông dịch viên đủ điều kiện, hệ thống nghe hỗ trợ, người ghi chú, người đọc, văn bản được ghi âm, tài liệu Brailled và bản in lớn.

3. Người phát biểu có thể đưa ra những chỉ trích khách quan về các hoạt động và chương trình của học khu mà họ quan tâm. Hội đồng hạn chế trong việc điều trần và sẽ không xét tới những sự khiếu nại liên quan đến bất kỳ cá nhân nào trong ban nhân viên hay bất cứ người nào liên quan đến học khu.

4. Là một tổ chức có trọng tâm là thanh thiếu niên và sự phát triển tích cực của các em, tất cả người phát biểu sẽ phải đưa ra nhận xét công khai một cách tôn trọng mẫu mực và phải giữ phép lịch sự tôn trọng lẫn nhau.

5. Hội đồng trao cho vị chủ tịch hoặc người chủ tọa quyền chấm dứt các nhận xét của bất kỳ cá nhân nào khi những nhận xét đó không tuân theo các quy luật được thiết lập trong quy định này.

## **Đơn Kiến Nghị**

Đơn kiến nghị có thể được nộp tại bất kỳ cuộc họp nào của Hội đồng. Không có hành động đáp ứng nào được thực hiện trước khi có cuộc họp thường lệ tiếp theo. Các đơn kiến nghị sẽ được chuyển cho vị tổng giám đốc để xem xét và đưa lời đề nghị.

## **HẾT PHẦN NỘI QUY**

---

### **Những Tài Liệu Pháp lý Tham Khảo:**

ORS 165.535

ORS 165.540

ORS 192.610 đến -192.690

ORS 332.057

ORS 332.107

Đạo Luật Người Hoa Kỳ Khuyết Tật 1990, 42 U.S.C. §§ 12101-12213 (2017); 29 C.F.R. Phần 1630 (2017); 28 C.F.R. Phần 35(2017).

Đạo Luật sửa đổi của Đạo Luật Người Hoa Kỳ Khuyết Tật 2008.

Baca v. Moreno Valley Unified Sch. Dist., 936 F. Supp. 719 (C.D. Cal. 1996).

Leventhal v. Vista Unified Sch. Dist., 973 F. Supp. 951 (S.D. Cal. 1997).

Oregon House Bill 2560 (2021).

**(Những) Tài Liệu Tham Chiếu:**

KC – Sự Tham Gia của Cộng Đồng Trong các Quyết Định